
ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
วนัศุกร์ท่ี 1 กนัยายน 2560 

พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื” ออกอากาศทางโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย วนัศุกร์ท่ี 1 กนัยายน 2560 เวลา 
20.15 น. 

 สวสัดคีรับ พ่อแม่พีน้่องชาวไทยทีรั่กทุกท่าน 
 
          สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู พระราชทานพระราชานุญาตใหจ้ดัตั้ง “จิตอาสา
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ” ข้ึน เพื่อเป็นการรวมพลงัความรัก และพลงัน ้าใจของปวงชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า ในการนอ้มถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติร และนอ้มส่ง
เสดจ็สู่สวรรคาลยัประกอบดว้ยกิจกรรมอาสา 8 ประเภทไดแ้ก่ งานบริการประชาชน งานดอกไมจ้นัทน์ งาน
ประชาสมัพนัธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานแพทย ์งานรักษาความปลอดภยั และงานจราจร โดยไดเ้ปิดลงทะเบียนรับสมคัร
ประชาชนจิตอาสาฯ ทัว่ประเทศ ตลอดเดือนกนัยายน ศกน้ี รายละเอียดตามหนา้จอ  หรือสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ ท่ีสาย
ด่วน 1510 และ 1511 
  
          ช่วงบ่ายวนัน้ี วนัท่ี 1 กนัยายน สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรินายก เสดจ็
ทรงปลูกตน้ไม ้และทรงเป็นประธานในพิธีประทานกลา้ไมม้งคล ตามโครงการ “ตน้กลา้จิตอาสา รวมพลงัศรัทธา ปลูก
ป่าทัว่แผน่ดิน” ณ พทุธมณฑล ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกตน้ไมใ้หแ้ผน่ดิน” ท่ีรัฐบาล
รณรงคใ์หป้ระชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกนัสืบสานพระราชด าริพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร และสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เร่ืองการปลูกป่าท่ีไม่เพียงเป็นแหล่งอาหาร
แก่มนุษยแ์ละสตัวเ์ท่านั้น แต่ยงัเป็น “ตน้ทาง” ของระบบนิเวศน์ วฏัจกัรแห่งฤดูกาล และวงจรการผลิตของประเทศดว้ย
นะครับ ปัจจุบนั “ตน้ไมข้องเรา” ตามโครงการน้ีฯ มีประมาณ 3 แสนกวา่ตน้ บนพื้นท่ีกวา่ 1,500 ไร่ ทัว่ประเทศ  ก็
ขอใหดู้แลตน้ไมข้องท่านใหเ้ติบใหญ่ แขง็แรง อุดมสมบูรณ์ดว้ย 
  
           ทั้ง 2 กิจกรรมท่ีผมไดก้ล่าวไปนั้น เป็น “ความผกูพนั-เก้ือกลูกนั” ของ 3 สถาบนัหลกัของประเทศ คือ “ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษตัริย”์ ท่ีหลอมรวมกนัเป็น “ชาติไทย” เป็นชาติเอกราช มายาวนานกวา่ 700 ปีแลว้ ส่ิงท่ีผม
อยากจะบอก ไม่ใช่เพียงการเชิญชวนใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม “จิตอาสาและปลกูป่า” เท่านั้น แต่ผมตอ้งการช้ีใหเ้ห็นถึง 



“ปริศนาธรรม” หรือ “กศุโลบาย” ท่ีแฝงอยูใ่นกิจกรรมเหล่านั้นดว้ย กล่าวคือ การมีจิตส านึก จิตสาธารณะ นั้น เป็น
พื้นฐานของความเสียสละเพื่อส่วนรวม และส านึกในความรักชาติซ่ึงจะน าไปสู่ความสามคัคีปรองดองของคนทั้งชาติ ท่ี
มีเป้าหมายและวิสยัทศัน์เดียวกนั โดยส่ิงเหล่าน้ีไม่สามารถสร้างไดเ้พียงขา้มคืน หรือสัง่ซ้ือได ้แต่ตอ้งอาศยัการปลูกฝัง
อยา่งมีแบบแผน และตอ้งอาศยัเวลา เหมือนการ “ปลูกป่าในใจคน” ตามศาสตร์พระราชา ท่ีเราตอ้งอดทนรอ “การผลิ
ดอกออกผล” เช่นเดียวกบั การลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูปประเทศดา้นต่างๆ ตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ซ่ึงกวา่จะเห็นผล กใ็ชเ้วลา 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี  
           ส าหรับ “ศาสตร์พระราชา” ในเร่ืองต่าง ๆ นั้น เราควรคน้หา “แก่นแท”้ หรือความหมายท่ีแทจ้ริงใหพ้บ เพื่อจะ
น าไปปฏิบติั หรือสัง่สอนลูกหลานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผมเคยพดูกบัพี่นอ้งประชาชน และพี่นอ้งขา้ราชการ อยูเ่สมอ ๆ วา่ 
พวกเราอาจจะ “รู้” วา่โดยหลกัการแลว้ “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร แต่เราจะ “เขา้ใจ” หรือไม่ กต็อ้งดู
วา่ ใครสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือการประกอบอาชีพและไดผ้ลเป็นเช่นไร และกเ็หมือนกบัท่ีผม
เพียรบอกพี่นอ้งกบัส่ือมวลชนวา่ การน าเสนอข่าวของรัฐบาลนั้น ไม่ควรเสนอข่าวในลกัษณะ “ประชาสมัพนัธ์” ดว้ย
การออกอากาศภาพปราศรัย ตดัริบบ้ิน กดปุ่ม หรือ ถ่ายรูปหมู่แต่เพียงอยง่เดียว ซ่ึงอาจจะเป็นเพียง กระพี้  หรือเป็นเพียง 
เปลือกนอก” แต่อยากขอใหน้ าเสนอ สาระ แก่นสารของงานดงักล่าวดว้ย ซ่ึงเป็นขอ้มูลข่าวสารท่ีจะเป็น “สาธารณะ
ประโยชน์” อยา่งแทจ้ริง เช่น หลกัการและเหตุผล แนวคิด และวิธีการในการปฏิบติัเหล่านั้น 
            ผมขอยกตวัอยา่งง่าย ๆ เช่น “การเขา้แถว” ท่ีคนส่วนใหญ่ มกัจะพดูถึงความส าคญั จ าเป็น ในแง่ของความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย หรือความมีวินยั แต่ในความเป็นจริงแลว้ “การเขา้แถว” สอนอะไรอีกหลายอยา่ง เช่น การรู้จกัรอคอย 
ไม่ใจร้อน ไม่แก่งแยง่ หรือหาทางเอาเปรียบผูอ่ื้น หรือถืออภิสิทธ์ิ ทุกคนเท่าเทียมกนั การไม่ละเมิดสิทธ์ิผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นการ
รักษาสิทธิส่วนบุคคลดว้ย การเคารพกติกาสงัคม ท่ีจะน าไปสู่การเคร่งครัดปฏิบติัตนในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งไม่
ยอมใหใ้ครละเมิดกฎหมายดว้ยถือวา่ “ไม่มีใครอยูเ่หนือกฎหมาย” เป็นตน้ ท่ีกล่าวมานั้น ผมอยากจะสรุปวา่ “การเขา้
แถว” เป็นพื้นฐานหน่ึง ท่ีส าคญัมากนะครับ ของ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตย” ซ่ึงหากเราตอ้งการให ้
“ดอกไมแ้ห่งประชาธิปไตย” ของเราเบ่งบาน งดงาม ในอนาคต เราตอ้งปลูกฝัง จิตส านึกเหล่าน้ี ดว้ยการใหเ้หตุและผล 
อยา่งลึกซ้ึงแก่ลูกหลานไทย ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน แลว้เยาวชนของชาติ ทุกคน กจ็ะเป็นผูท่ี้มีเหตุผล และพร้อมท่ีจะ
รับฟังความเห็นต่าง หรือเหตุผลของผูอ่ื้น อนัเป็นวิถีทางของประชาธิปไตย โดยเน้ือแท ้
  
พีน้่องประชาชนทีรั่ก ครับ 
            การวางแผนเพื่ออนาคตนั้น จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีรัฐบาลตอ้งใหค้วามส าคญักบั “เยาวชนของชาติ” ท่ีเปรียบเสมือน
กบั “การปลูกตน้ไม”้ หากเราตอ้งการ “ตน้ไมป้ระชาธิปไตย” กต็อ้งเพาะเมลด็พนัธุ์ประชาธิปไตยในจิตใจของลูกหลาน
ของเรา อยา่งเป็นระบบเสียตั้งแต่ในปัจจุบนันะครับ วนัน้ี รัฐบาลกไ็ดผ้ลกัดนัพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาเดก็และ
เยาวชน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 ท่ีก าหนดใหมี้ “สภาเดก็และเยาวชน” ในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัต าบล เทศบาล อ  าเภอ 
จงัหวดั ถึงระดบัชาติ เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชน ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะในการ
พฒันาประเทศ โดยการปลกูฝัง “จิตวิญญาณประชาธิปไตย” ผา่นกิจกรรมกลุ่มเชิงสร้างสรรค ์และกระบวนการเรียนรู้



ต่าง ๆ เช่น การท างานเป็นทีม การมีภาวะผูน้ า การคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค ์งานจิตอาสา รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การป้องกนั แกไ้ขปัญหา และการพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศชาติ อยา่ลืม กต็อ้งส่งเสริมการเคารพกฎหมายดว้ย 
ไม่วา่จะเป็นกฎหมายเลก็ กฎหมายนอ้ย หรือกฎหมายใหญ่ใด ๆ กต็าม อยา่ไปดูเฉพาะรัฐธรรมนูญแต่เพียงอยา่งเดียว จะ
ท าใหส้งัคมเกิดความสบัสนอลหม่าน 
            ในโอกาสน้ี ผมขอเชิญชวนใหเ้ดก็และเยาวชนไทย ไปประชุมร่วมกนั ณ เทศบาลต าบล, อ าเภอ และจงัหวดั ท่ี
ท่านมีช่ือในทะเบียนบา้น เพื่อคดัเลือก “คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชน” ประจ าทอ้งถ่ินของท่าน รายละเอียดตามวนั 
เวลา และสถานท่ี ตามหนา้จอนะครับ ทั้งน้ี ผมคาดหวงัวา่สภาเดก็และเยาวชนน้ี จะเป็นส่วนหน่ึงของการวางโครงสร้าง
ทางสงัคมใหม่ ท่ีมัน่คงกวา่เดิม โดยจะเป็นกลไกหน่ึง ท่ีมีความเช่ือมโยง และเป็นประโยชน์กบัการท างานของ
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละดา้น 
            อยา่งไรกต็าม ส่ิงท่ีก าลงัคุกคามลูก หลานของเราในทุกวนัน้ี ไดแ้ก่ “ส่ือออนไลน์” ท่ีมีทั้งดี และไม่ดีนะครับ 
ยากแก่การควบคุม เพราะเทคโนโลยสีารสนเทศใชเ้วลาเพียง “เศษหน่ึงส่วนลา้นวินาที” ในการพฒันาและเปล่ียน แปลง
อยูต่ลอดเวลา ในขณะท่ีกระบวน การออกกฎหมายใชเ้วลา“แรมปี” แต่รัฐบาลน้ี กไ็ดใ้ชค้วามพยายาม อยา่งยิง่ยวด อยา่ง
นอ้ยกคื็อ 2 ประการหลกัๆ ในการรับมือกบั “ภยัคุกคามยคุดิจิทลั” ดงักล่าวโดย... 
            1. ผลกัดนัพระราชบญัญติักองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์พ.ศ. 2558 เพื่อใชเ้ป็นกลไกส าคญั ใน
การส่งเสริมการพฒันาทางวิชาการ ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและการใชส่ื้อในทางท่ีเกิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์
ตลอดจน การสร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวงั “ทุกพื้นท่ี” และศูนยเ์ฝ้าระวงัทางวฒันธรรม ครอบคลุมทุกจงัหวดั ทัว่
ประเทศ เพื่อจะสร้าง “สร้างภูมิคุม้กนั” ใหก้บัเดก็ เยาวชน และประชาชน ในการรับสารจากส่ือฯ และใชส่ื้อโซเชียล
อยา่งรู้เท่าทนั และมีวิจารณญาณ โดยเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาส่ือ “ในทุกมิติ” ภายใต ้4 
ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญั  คือ “ขยายส่ือดี มีความเท่าทนั บูรณาการกลไก และใชก้ฎหมายเป็น” 
           และ 2. รวมพลงัส่ือสร้างสรรคส์งัคมไทย ท่ีมีกระทรวงวฒันธรรม ร่วมงานกบัคณะกรรมการคณะกรรมการ
พฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคแ์ห่งชาติ พร้อมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ส่ือมวลชน ภาคีเครือข่ายส่ือปลอดภยั
และสร้างสรรค ์เขา้ร่วมดว้ยกวา่ 50 องคก์ร ในการสนบัสนุนใหเ้กิด “ส่ือดี มีคุณค่า” ท่ีคนทุกหน่วยของสงัคมจะเขา้ถึง
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั รวมทั้งไดร่้วมกนัประกาศเจตนารมณ์ ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ “สงัคมแห่งการเรียนรู้” 
สร้างสรรค ์ใหเ้ยาวชน และประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทุกคนอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข ประเทศชาติมีความมัน่คง
เป็นปึกแผน่ ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม ในยคุ “ประเทศไทย 4.0”  
  
พีน้่องประชาชน ครับ 
           การบริหารประเทศในยคุดิจิทลัน้ี รัฐบาลและ คสช. ใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่ ในการน าเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ ๆ มาใหบ้ริการ และอ านวยความสะดวกใหก้บัพี่นอ้งประชาชน โดยมีแผนงาน โครงการทั้งท่ีรัฐบาลน า
ร่องใหแ้ละสนบัสนุนเอกชนใหด้ าเนินการซ่ึงล่าสุด ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไดรั้บทราบความคืบหนา้การด าเนินการของ 
“ระบบตัว๋ร่วม” E-Ticket นัน่นะครับหรือ “บตัรแมงมุม” ซ่ึงในอนาคต รัฐบาลมีแผนท่ีจะพฒันาใหส้ามารถใชร่้วมกนั



ไดท้ั้งรถเมล ์รถไฟฟ้า เรือโดยสาร แอร์พอร์ตเรียลลิงค ์รวมถึงการใชจ่้ายค่าสินคา้และบริการทัว่ไป ซ่ึงระบบตัว๋ร่วมน้ี 
ในเบ้ืองตน้จะเร่ิมใชไ้ดส้ าหรับการเดินทางดว้ยรถเมล ์ขสมก. 800 คนัแรก ท่ีไดรั้บการติดตั้งเคร่ืองอ่านตัว๋ร่วมภายใน
วนัท่ี 1 ตุลาคมน้ี และจะติดตั้งอีก 2,600 คนัภายในตน้ปี 61 นะครับ จากนั้นจะใชก้บัรถไฟฟ้า 4 สาย ท่ีเปิดใหบ้ริการอยู่
ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Airport Rail Link  รถไฟฟ้าสายสีม่วง สีเขียว และสีน ้าเงิน ซ่ึงคาดวา่จะพร้อมใหบ้ริการดว้ยบตัรร่วม
น้ี ในเดือนกรกฎาคม ของปีหนา้ และในระยะต่อไปจะสามารถใชบ้ริการไดค้รอบคลุม “ทุกระบบขนส่ง” ไดแ้ก่ 
รถไฟฟ้าสายใหม่ ๆ ระบบทางพิเศษ ทางหลวงพิเศษ และเรือโดยสารเป็นตน้ โดยภายหลงัสามารถใชง้านระบบตัว๋ร่วม
ในระบบขนส่งแลว้ พี่นอ้งประชาชนยงัจะสามารถใชใ้นการช าระค่าสินคา้และบริการอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย ซ่ึงจะใหเ้ร่ิมใช้
กบัร้านคา้ของกระทรวงพาณิชยเ์ป็นการน าร่องไปก่อน 
             นอกจากนั้น ระบบตัว๋ร่วมถูกออกแบบเพื่ออนาคต ใหส้ามารถรองรับระบบการจ่ายเงินสวสัดิการสงัคมและ
ช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยของรัฐบาล ภายใตโ้ครงการระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ ท่ีเรียกวา่  อีเพยเ์มน้ 
น่ะนะครับ (National e-Payment) ซ่ึงผูมี้รายไดน้อ้ยสามารถใช ้“บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ” ในการใชบ้ริการระบบขนส่ง 
เช่น รถโดยสารประจ าทาง โดยกระทรวงการคลงัไดก้ าหนดแผนบูรณาการระบบตัว๋ร่วมเขา้กบั “ระบบจ่ายเงินเพื่อ
สวสัดิการแห่งรัฐ” ปี 2560 ส าหรับพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใหเ้ร่ิมใชง้านระบบตัว๋ร่วมไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคมน้ี เป็นตน้ไปครับ น่ีกถื็อวา่เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลไดด้  าเนินการเพื่ออ  านวยความสะดวกใหก้บัพี่นอ้งประชาชน และ
จดัระบบการใหบ้ริการของภาครัฐ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเป็นสากลมากยิง่ข้ึน 
          ท่ีส าคญั กคื็อรัฐบาลตอ้งการลดความเหล่ือมล ้าในสงัคม และแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนัใหก้บัผูมี้
รายไดน้อ้ยไดบ้า้ง โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ไดเ้ห็นชอบในหลกัการใหค้วามช่วยเหลือผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ
ดงักล่าว เรียกวา่เป็น “ประชารัฐสวสัดิการ” ท่ีเป็นการใหว้งเงินในบตัรฯ ตามรายละเอียดบนหนา้จอนะครับ โดยพี่นอ้ง
ประชาชน สามารถใชช้ าระค่าสินคา้และบริการ ผา่นเคร่ืองรับช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ณ หน่วยงาน หรือร้านคา้ท่ี
ก าหนด โดยยอดเงินกจ็ะถูกตดัลดลง ตามการใชจ่้าย และจะเติมเงินใหเ้ตม็จ านวนตาม เดิมในวนัท่ี 1 ของทุกเดือน 
คลา้ยๆ การเติมเงินในบตัรโทรศพัทท่ี์เราคุน้เคย แต่วงเงินคงเหลือจะไม่มีการสะสมไวน้ะครับ ใชใ้นเดือนถดัมาและไม่
สามารถแปลงเป็นเงินสดไดอี้กดว้ยนะครับ กข็อใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด จากสวสัดิการท่ีรัฐบาลพยายามจะเขา้มา
ช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของพี่นอ้งประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย ทั้ง 11 กวา่ลา้นคนนะครับ กไ็ม่อยากใหใ้ชใ้นการซ้ือหา
ส่ิงของท่ีไม่จ าเป็น หรือท าลายสุขภาพ เพราะความรักและหวงัดีของผม และรัฐบาลท่ีมีต่อท่านนั้น “ไม่พอ” แต่ท่านตอ้ง
รักตวัเอง รักสุขภาพ รักครอบครัวของท่านดว้ย 
  
พีน้่องประชาชนทีรั่ก ทุกท่านครับ 
           นอกเหนือไปจากการน าเทคโนโลยมีาปรับใชเ้พื่อใหก้ารบริการประชาชนของภาครัฐมีประสิทธิภาพข้ึนตาม
ขา้งตน้แลว้ อีกดา้นหน่ึงในการตอบโจทยข์องการเขา้สู่ยคุ 4.0 และขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั กคื็อการน าเทคโนโลยมีา
ใชป้ระโยชน์ ในการพฒันาระบบการช าระเงินของประเทศ “แบบดิจิทลั” ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพเพือ่ยกระดบัโครงสร้าง
พื้นฐานการช าระเงิน, เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ รวมทั้งลดตน้ทุนใหก้บัภาคธุรกิจและประชาชนรายยอ่ย ท่ีน าไปสู่



การยกระดบัความ สามารถในการแข่งขนัของประเทศ หรือท่ีเราเรียกกนัวา่ “Ease of doing business” อีกทั้ง ยงัเป็น
ระบบสากล ท่ีพร้อมรองรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ สามารถเช่ือมโยงกบัต่างประเทศไดดี้ข้ึน อีกดว้ยนะครับ ท่ีผา่นมา ภาครัฐ
ไดด้  าเนินการในหลายมิติพร้อม ๆ กนั ทั้งการสนบัสนุนการใชร้ะบบช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment) ของพี่นอ้ง
ประชาชน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งถือเงินสด ไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองเงินทอน หรือเงินหล่นหาย ในขณะเดียวกนั 
กไ็ดเ้สริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบในภาพรวม โดยมีการวางมาตรฐานความปลอดภยั ใหท้ัว่ถึง และเป็นธรรมดว้ย 
ซ่ึงหากพี่นอ้งประชาชน และภาคธุรกิจ หนัมาใชก้ารช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ใชบ้ตัรเดบิต หรือช าระค่าสินคา้และ
บริการผา่นทางโทรศพัทม์ากข้ึน ร้านคา้ต่างๆ กจ็ะปรับตวั ใหร้องรับการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ใหม่ ๆ หรือใชบ้ตัร
มากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงนอกจากจะช่วยใหเ้กิดความคล่องตวั ในการซ้ือขายสินคา้บริการ หรือโอนเงินแลว้ ยงัจะช่วยลด
การใชเ้งินสดในระบบ ท่ีเป็นตน้ทุนลงไดด้ว้ย 
ค าถามคือ ท าไมเราถึงควรใช ้“เงินสด” ใหน้อ้ยลง มนัมีขอ้ดีอยา่งไร แลว้cashless society หรือ “สงัคมไร้เงินสด” คือ
อะไร เราจ าเป็นตอ้งปรับตวัไปสู่ส่ิงนั้น หรือไม่ 
             ประการแรกกคื็อ พี่นอ้งประชาชนจะไดรั้บความสะดวกสบายและปลอดภยัมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งพกเงินสด
ไปไหนมาไหน โดยเฉพาะถา้ตอ้งไปซ้ือสินคา้ราคาสูง ๆ กไ็ม่ตอ้งขนเงินไปมากมาย ไม่ตอ้งกลวัถูกฉกชิงว่ิงราว หรือ
การซ้ือของทัว่ไป กไ็ม่ตอ้งกงัวลไม่ตอ้งไปกด ATM หรือผูข้ายกไ็ม่ตอ้งกงัวลเร่ืองการทอนเงิน และการท าธุรกรรม หรือ
การซ้ือขาย กค็ล่องตวัข้ึน ใชเ้วลานอ้ยลง 
             อีกประการหน่ึง เราตอ้งมองในภาพรวม “มหภาค” ในการบริหารจดัการเงินสดท่ีมีตน้ทุนสูงมาก ซ่ึงในแต่ละ
ปี มีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 20,000 ลา้นบาท  ตั้งแต่การผลิต การนบัคดัธนบตัร หรือหมุนเวียนธนบตัรเก่าออกจากระบบ 
และใส่ธนบตัรใหม่ในระบบ เพื่อใหพ้อ่แม่พี่นอ้งทุกท่านมีธนบตัรท่ีมีคุณภาพใหม่ ไวใ้ชง้านอยูต่ลอดเวลา รวมถึงการ
ขนส่งท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาความปลอดภยัท่ีเขม้งวด นอกจากน้ี การท่ีตอ้งมีเงินสดคา้งไวใ้นตู ้ATM คร้ังละมาก ๆ กจ็ะ
ถือเป็นตน้ทุนของธนาคารพาณิชย ์เพราะไม่ไดมี้ดอกเบ้ีย กองไวเ้ฉย ๆ และยงัตอ้งดูแลความปลอดภยัอีกดว้ยนะครับ 
           ดงันั้น เพื่อสนบัสนุนใหก้ารช าระเงินของประเทศ มีความเช่ือมโยง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ท่ีผา่นมา 
กระทรวงการคลงั ร่วมกบัธนาคารแห่งประเทศไทย จดัท าแผน National e-Payment ของประเทศข้ึน โดยไดรั้บความ
ร่วมมือกบัธนาคารพาณิชย ์เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินท่ีสะดวก ประหยดั ปลอดภยั และเป็นธรรม มีการ
ด าเนินงานแบ่งเป็นโครงการต่างๆ ไดแ้ก่... 
            1. “โครงการพร้อมเพย”์ เปิดตวัไปเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ 
“ไม่ใชก้าร์ด” เพราะเป็นการช าระเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือหรือระบบอินเตอร์เน็ต สนบัสนุนให้การโอนเงินระหวา่งพี่
นอ้งประชาชน หรือการโอนช าระค่าสินคา้และบริการใหก้บัร้านคา้ ท าไดส้ะดวกและมีตน้ทุนค่าธรรมเนียมการโอนท่ี
ถูกลงมาก เช่น ถา้โอนไม่เกิน 5,000 บาท กจ็ะไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับ โดยพีน่อ้งประชาชน หรือร้านคา้รายยอ่ย 
สามารถผกูหมายเลขโทรศพัท ์หรือหมายเลขประจ าตวัประชาชน ผูป้ระกอบการกส็ามารถผกูหมายเลขทะเบียนนิติ
บุคคลไวก้บับญัชีเงินฝาก ซ่ึงจะสะดวกกบัผูท่ี้จะโอนเงินใหเ้รา ไม่วา่จะโอนจากธนาคารใดหากโอนเขา้ในบญัชีท่ีผกูพนั
กบัระบบพร้อมเพยไ์ว ้กจ็ะมีค่าใชจ่้ายท่ีลดลงมาก ดงันั้น จริง ๆ คนท่ีผกูบญัชีพร้อมเพย ์คงเรียกไดว้า่ “พร้อมรับ” การ



โอนเงินนัน่เอง  ท่ีผา่นมา ประชาชนและธุรกิจต่างๆ ใหค้วามสนใจลงทะเบียนพร้อมเพยม์ากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองสถิติล่าสุด
มีจ านวนผูล้งทะเบียนแลว้ถึง 32 ลา้นเลขหมาย และมีการโอนเงินสะสมกวา่ 1 แสนลา้นบาทแลว้  หากท่านสนใจ 
สามารถติดต่อสอบถามท่ีธนาคารพาณิชยส์าขาต่าง ๆ ไดโ้ดยตรง หรือสอบถามขอ้มูลท่ีศูนยบ์ริการใหค้วามรู้ทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีหมายเลข 1213 ไดน้ะครับท่านท่ียงัลงัเลเพราะกงัวลวา่การสมคัรพร้อมเพย ์อาจท าให้
รัฐบาลมาตรวจสอบการโอนเงิน หรือการช าระภาษี มนัคงเป็นคนละเร่ืองกนันะครับ เพราะหากภาครัฐตอ้งการจะ
ตรวจสอบในเร่ืองเหล่าน้ี กส็ามารถท าไดอ้ยูแ่ลว้ในระบบการโอนเงินแบบเดิม 
             และ 2. การใชเ้ครดิตการ์ด หรือเดบิตการ์ด ซ่ึงภายใตโ้ครงการ National e-Payment น้ี รัฐบาลกไ็ด้
ด  าเนินการขยายการรับบตัรเครดิต และบตัรเดบิตออกไปในวงกวา้งข้ึน โดยมีการติดตั้งเคร่ืองรูดบตัรใหก้บัร้านคา้และ
สถานท่ีราชการ เพื่อใหบ้ริการกบัพี่นอ้งประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงมากข้ึนซ่ึงธนาคารแห่งประเทศไทย ยงัผลกัดนัใหมี้การ
ปรับเปล่ียนใหบ้ตัร ATM และบตัรเดบิต มาเป็น “แบบ chip card”ทั้งหมดภายในปี 2562 เพื่อเพิม่ความปลอดภยัของ
การใชบ้ตัรดว้ย เป็นทางเลือกใชบ้ริการ ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน ตามความสะดวก ตรงกบัความตอ้งการอีกทั้งการติดตั้ง
เคร่ืองรูดบตัรใหข้ยายออกไปทัว่ทุกพื้นท่ี ของประเทศน้ี จะสอดรับกบันโยบายการใช ้“บตัรสวสัดิการของภาครัฐ” 
เพื่อใหก้ลุ่มประชาชนฐานรากสามารถน ามาใชซ้ื้อสินคา้และบริการตามท่ีผมไดก้ล่าวไปก่อนหนา้น้ีดว้ย โดยในระยะ
ต่อไป กส็ามารถเช่ือมต่อกบั “ระบบตัว๋ร่วม” ได ้ชีวิตประจ าวนัของท่านกจ็ะสะดวกสบายมากข้ึนอีกดว้ยนะครับ 
ระยะแรก หากมีปัญหาอยูบ่า้งกค็งจะตอ้งแกปั้ญหากนัดว้ยนะครับเพราะวา่ เราไม่เคยท าลกัษณะอยา่งน้ีนะครับ เป็นการ
พฒันาเอาเทคโนโลยมีาใช ้มีการใชร้ะบบดิจิตอลเขา้มานะครับ ซ่ึงอนัน้ีเป็นการเดินหนา้ประเทศไปสู่ ไทยแลนด ์4.0 
นะครับ ตอ้งช่วยกนั อยา่เพิง่ติติงอะไรกนัมากนกันะครับ เพราะเราไม่เคยเปล่ียนแปลงอะไรมานานแลว้นะครับ การ
เปล่ียนแปลงแน่นอนมนัอาจจะมีปัญหาอยูบ่า้งหรือไม่มีเลยกไ็ด ้
  
พีน้่องประชาชนทีรั่กทุกท่าน ครับ 
            เร่ืองท่ีน่ายนิดีเป็นอยา่งยิง่อีกเร่ืองหน่ึงกคื็อ เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคมท่ีผา่นมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้ถลง
ความร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายบตัรต่าง ๆ พร้อมทั้งผูใ้หบ้ริการทางการเงินในไทย ในการใชม้าตรฐาน QR code 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานกลางส าหรับการช าระเงิน ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ี 5 บริษทัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายบตัรระดบัโลก ไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วม ซ่ึงถือเป็นการยกระดบัการใหบ้ริการและสะทอ้นความเป็นสากลของระบบน้ี ทั้งน้ีนอกจากจะช่วยลดตน้ทุน
ในการพฒันาระบบแลว้ ผูใ้หบ้ริการช าระเงินต่างๆ ในประเทศไทย กส็ามารถใชง้านร่วมกนัได ้โดยไม่ตอ้งคิดรูปแบบ 
QR Code ของตวัเอง ท่ีแตกต่างกนัออกไป อาจจะสร้างความสบัสนใหก้บัลูกคา้ และร้านคา้กส็ามารถใช ้QR Code 
ตามมาตรฐานน้ี ในการรับช าระเงินไดท้ัว่ไป ทั้งจากผูใ้หบ้ริการช าระเงินในประเทศและรองรับรายการช าระเงินระหวา่ง
ประเทศดว้ย ท่ีผา่นมา เราอาจเคยเห็นนกัท่องเท่ียวจีนท่ีน าเอา QR code จากประเทศจีนเขา้มาใชช้ าระเงินในไทย ซ่ึงแต่
ละบริษทัผูใ้หบ้ริการช าระเงินจากจีน จะมี QR code ของตนเอง แต่ส าหรับความร่วมมือคร้ังน้ีของไทย จะใช ้QR code 
ร่วมกนัได ้“ทั้งหมด” ซ่ึงหมายถึงจะสามารถรองรับทุกช่องทางการช าระเงิน ทั้งการใชจ่้ายผา่นบตัรเครดิต บตัรเดบิต 
บญัชี e-Wallet  หรือบญัชีเงินฝากธนาคาร 



            ดงันั้น QR code จึงถือเป็นเคร่ืองมือในการช าระเงินท่ีช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัทั้งผูซ้ื้อและผูข้าย ผูโ้อน
และผูรั้บโอน โดยลูกคา้สามารถใช ้mobile application ของธนาคารพาณิชยผ์ูใ้หท้างการเงินอ่ืนๆ หรือผูใ้หบ้ริการ
เครือข่ายบตัรบนโทรศพัทมื์อถือ ในการอ่าน QR Code ของร้านคา้เพื่อซ้ือของหรือช าระเงินไดอ้ยา่งง่ายดาย สะดวก 
รวดเร็ว ทั้งน้ีการโอนจะตอ้งมีการใส่ “รหสัผา่น” ก่อนเขา้ใช ้Application และจะมีการส่งขอ้ความใหท่้านสามารถ
ตรวจสอบจ านวนเงินและช่ือผูรั้บก่อนดว้ยนะครับ ร้านคา้กจ็ะมีตน้ทุนการรับช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีต ่าลงมาก 
โดยเฉพาะร้านคา้ขนาดกลางและขนาดเลก็ จะสามารถพิมพ ์QR Code ติดไวห้นา้ร้าน หรือหนา้แผง เพื่อใหล้กูคา้สแกน
ไดท้นัที และสามารถรองรับการช าระเงินผา่นช่องทางท่ีหลากหลายไดน้อกจากน้ีการสแกน QR Code ผา่น mobile 
application จะช่วยเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัลูกคา้ เพราะไม่ตอ้งใหบ้ตัรหรือขอ้มูลบนบตัรแก่ร้านคา้ ไม่ตอ้งกงัวลเร่ือง
การเอาขอ้มูลไปปลอมบตัรอีกต่อไป ท่ีส าคญัระบบน้ีพฒันาอยูบ่นโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินของธนาคารและผู ้
ใหบ้ริการในปัจจุบนั เช่น การโอนเงินพร้อมเพย ์หรือการใหบ้ริการบตัรเครดิตและบตัรเดบิต ซ่ึงถือวา่มีความปลอดภยั
ไดม้าตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบเป็นประจ าอยูแ่ลว้ และปัจจุบนักย็งัอยูร่ะหวา่งการทดลองใช ้เพือ่ทดสอบให้
มัน่ใจในความถูกตอ้งของการท ารายการและการดูแลผูใ้ชบ้ริการ ทั้งน้ีคาดวา่จะสามารถทยอยใหบ้ริการกบัพีน่อ้ง
ประชาชนทัว่ไปไดต้ั้งแต่ไตรมาส 4 ปีน้ีเป็นตน้ไป  
            นอกจากน้ี เพื่อสร้างความมัน่ใจยิง่ข้ึน ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดแ้สวงหาความร่วมมือกบัส านกังาน กสทช. 
และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เพื่อยกระดบัความปลอดภยับริการช าระเงินผา่น
โทรศพัทมื์อถือดว้ย ท่ีส าคญั บริการช าระเงินดว้ย QR Code จะเขา้ถึงร้านคา้ในชีวิตประจ าวนัของประชาชนไดจ้ริง ไม่
วา่จะเป็น หา้งสรรพสินคา้ ตลาดสด ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซ้ือ ไม่วา่จะเป็นร้านเลก็หรือร้านใหญ่ ร้านคา้ทัว่ไปและ
ร้านคา้ Online รวมถึงรถโดยสารสาธารณะและบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงการใช ้QR code น้ี สามารถขยายตวัไปอยา่งทัว่ถึงทุก
พื้นท่ี ไม่วา่จะเป็นแหล่งธุรกิจ แหล่งท่องเท่ียว หรือเขตต่างจงัหวดั ใชไ้ดก้บัธุรกิจหลายประเภท “ไม่มีขอ้จ ากดั” ซ่ึงกถื็อ
เป็นการน าเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์ สร้างประสิทธิภาพ สร้างโอกาส ใหก้บัพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล สามารถ
ทยอยเขา้เป็นส่วนหน่ึงของ “เศรษฐกิจดิจิทลั” ได ้ผมขอสนบัสนุนใหท่้านท่ีสนใจติดตามข่าวคราวและทดลองใช ้หาก
ไม่มัน่ใจ กข็อใหส้อบถามท่ีสายด่วน 1213 ไดน้ะครับ แลว้ค่อยช่วยกนัปรับตวักนัต่อไปไม่ต่างอะไรกบับตัร ATM 
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทมื์อถือ ท่ีเขา้มาในชีวิตเรา เม่ือ 10 - 20 ปีท่ีแลว้  แรก ๆ กมึ็น ๆ งง ๆ อยูน่ะครับ เด๋ียวน้ีกใ็ช้
กนัเก่ง ใชก้นัคล่องทุกคนอยา่งท่ีผมเคยเรียนวา่ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลย ีเราตอ้งรู้เท่าทนั 
ปรับตวั น ามาใชป้ระโยชน์ใหไ้ด ้เพราะเราเล่ียงไม่ไดน้ะครับ เรากค็วรจะอยูก่บัการเปล่ียนแปลง ใหมี้ความสุขและ
ปลอดภยัใหไ้ดน้ะครับ เพื่อทุกคนจะไดก้า้วไปขา้งหนา้ไดพ้ร้อม ๆ กนั โดยไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั 
  
สุดท้ายนี ้ 
           จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของพี่นอ้งประชาชน ผา่น “4 ค าถาม” เม่ือเกือบ 50 วนัท่ีผา่นมา วนัน้ีกย็งั
เปิดรับฟังอยูน่ะครับ ผมเคยเรียนไปแลว้วา่ เรายงัเปิดรับฟังตลอดไป  หลายคนอาจจะเขา้ใจวา่เอะ๊ปิดไปแลว้หรือยงั ยงั
ไม่ปิด นะครับ ยงัไม่มีก าหนด เพราะฉะนั้นกอ็ยากจะฟังเพิม่ข้ึนอีก ซ่ึงวนัน้ีผมไดรั้บรายงานและผลการวิเคราะห์อยา่ง



ต่อเน่ือง ในคร้ังท่ี 5 น้ี มียอดผูร่้วมแสดงความเห็นสะสมแลว้รวมเกือบ 8 แสนคน กข็อบคุณในความร่วมมือในคร้ังน้ี 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้บัวา่มีคุณค่าต่อการบริหารประเทศ ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตสะทอ้นใหเ้ห็นวา่พี่นอ้งประชาชนมี
ความตระหนกั และเร่ิมเรียนรู้ถึงบทเรียนและประสบการณ์ ท่ีไม่ราบร่ืนในอดีตมากข้ึน โดยไม่อยากใหเ้กิดข้ึนอีกท่ี
ส าคญั คือประชาชนมีความเช่ือมัน่วา่รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ จะมีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาการไดม้าซ่ึงรัฐบาลท่ี
บกพร่องเร่ืองธรรมาภิบาล และป้องกนันกัการเมืองไม่ดี ท่ีทุจริต หรือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่ใหเ้ขา้มาสู่ วงจร
การเลือกตั้งได ้อีกต่อไป ดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเคร่งครัดเป็นตน้ ทั้งน้ีผมใหเ้ช่ือมัน่และไวใ้จวา่รัฐบาลน้ีและ คสช. 
จะน าผลการวิเคราะห์ดงักล่าว ไปใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นไปตามท่ีพี่นอ้งประชาชนตอ้งการ และเพือ่การพฒันาประเทศของ
เราอยา่งย ัง่ยนืต่อไปนะครับ หลายท่านมีการศึกษาชั้นประถมมากข้ึน แสดงวา่ทุกคนเร่ิมเขา้ใจ เร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมแลว้
นะครับ กอ็ยากใหทุ้กระดบัการศึกษา ทุกช่วงวยัต่าง ๆ ทั้งหญิงทั้งชายนะครับ เขา้มาแสดงความคิดเห็นใหม้ากยิง่ข้ึนนะ
ครับ มีทั้งสามารถท่ีเขียน จะตอบค าถามแบบปลายเปิดมากไ็ด ้ผมจะไดรั้บฟัง แลว้กเ็อามาพิจารณาในการด าเนินการ 
ส าหรับผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อนโยบายและมาตรการของรัฐ ผา่นรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” น้ีกเ็ป็นอีกแหล่งขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหรั้ฐบาลและ คสช. ไดเ้ห็นวา่ประเดน็ท่ีพี่นอ้งประชาชน ไดเ้ฝ้า
ติดตามชมและรับฟังรายการฯ น้ี เน่ืองจากส่งผลกระทบโดยตรงกบั “ปัญหาปากทอ้ง” และการอยูร่่วมกนัในสงัคมอาทิ
... 
            1. การช่วยเหลือประชาชนผูป้ระสบภยัน ้าท่วม ฝนแลง้ 
            2. ความพยายามในการลดความเหล่ือมล ้าของสงัคมและการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียม 
            3. การพฒันาศกัยภาพคนใหมี้ทกัษะความรู้ มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ส่งเสริมการเล่นกีฬา การรักษาสุขภาพ
ใหแ้ขง็แรง 
            4. การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคม ขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อยกระดบัขีด
ความ สามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
            5. การสร้างความมัน่คงทางพลงังาน การวางแผน การใช ้การผลิต และการพฒันาเทคโนโลยพีลงังาน
หมุนเวียนและพลงังานทดแทนอยา่งเป็นระบบ 
            6. การปรับปรุงกฎหมายใหท้นัสมยั ใหอ้  านวยความสะดวก ไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งลดภาระของภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน 
            7. การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าและน ้า รวมทั้งการจดัสรร ใชป้ระโยชน์ท่ีดินใหเ้หมาะสม 
            8. การยกระดบัการใหบ้ริการภาครัฐ และดูแลงบประมาณ ส าหรับระบบรัฐสวสัดิการ 
            9. การลดความเส่ียงจากภยัคุกคามนอกประเทศในทุกมิติ เช่น ก่อการร้าย ยาเสพติด ไซเบอร์ โรคระบาด 
           10. การเตรียมรับมือกบัสงัคมผูสู้งอาย ุ
           และ 11. การปฏิรูปการศึกษาในทุกมิติเป็นตน้ 
          ทั้งน้ีความตั้งใจของผม ไม่ใช่ การประชาสมัพนัธ์ งานของรัฐบาลนะครับ  ผมตอ้งการสร้าง “สงัคมแห่งการ
เรียนรู้” สงัคมแห่งความร่วมมือ ตอ้งการใหพ้วกเราทุกคนตระหนกั และมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาร่วมกนั โดยผมกจ็ะ



ไดน้ าขอ้มูลท่ีจะเป็น “สาธารณะประโยชน์” ทั้งปวง มาพดูคุยกบัพี่นอ้งประชาชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ในการเดิน 
หนา้ประเทศของเรา ไปสู่ “ความมัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยนื” ใหไ้ด ้
         ในช่วงน้ีมีหลายอยา่งท่ีเป็นประเดน็ เป็นความละเอียดอ่อนนะครับ ซ่ึงอาจจะมีผลในเร่ืองของการท างาน ขอให้
ทุกคนไดห้นกัแน่นนะครับ แลว้กพ็ยายามท่ีจะหาวิธีการบ าบดัท่ีเหมาะสม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของกฎหมาย เร่ืองของ
กระบวนการยติุธรรมต่าง ๆ เราตอ้งหาขอ้สรุปใหไ้ดน้ะครับ เพราะวา่หากวา่น าทุกประเดน็เหล่านั้นมาสร้างความขดัแยง้
กนัอีกต่อไป มนักย็อ่มจะปรองดองอะไรไม่ได ้แลว้อาจจะมีผลเก่ียวกบัเร่ืองการปฏิรูปในเร่ืองเศรษฐกิจดว้ยนะครับ 
เพราะวนัน้ีพี่นอ้งทั้งหลายกย็งัคงมีหน้ีสินอยูเ่ป็นจ านวนมากนะครับ การลงทุนต่างๆ กย็งัไม่ไดผ้ลมากนกัเพราะเป็นการ
ลงทุนในระยะแรก ตอ้งมีการก่อสร้าง ตอ้งมีการผลิตอะไรเยอะแยะนะครับ มนัถึงจะมีรายไดก้ลบัเขา้มาสู่พี่นอ้งทั้งหมด
นะครับ อนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเราตอ้งเปล่ียนแปลง เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงอยูน้ี่ ช่วงเปล่ียนผา่นเหล่าน้ี
หลายคนกอ็าจจะยงัล  าบากอยู ่ผมเขา้ใจ เห็นใจ กพ็ยายามจะท าใหไ้ดม้ากท่ีสุดนะครับ ทั้งน้ีกด็ว้ยจิตใจ หรือเจตนารมณ์
ท่ีตั้งมัน่ของพวกเราทุกคนนะครับ ไม่วา่จะเป็นรัฐบาล คสช. ขา้ราชการ ทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร นะครับ ซ่ึงกพ็ยายาม
ท างานอยา่งเตม็ท่ีนะครับ กข็อใหพ้วกเราทุกคนไดแ้ยกแยะกนัใหอ้อกนะครับ วา่อะไรท่ีมนัจะสร้างความขดัแยง้ อะไรท่ี
มนัจะสร้างปัญหา แลว้กมี็ผลกระทบต่อประเทศอ่ืน ๆ นะครับ หากวา่เอาชนะคะคานกนัต่อไป มนักไ็ม่จบซกัเร่ือง 
         ขอบคุณครับ  ขอให ้“ทุกคน” มีความสุข ในช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์  สวสัดีครับ 

 


